



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที ๖-๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๘ มูลค่าข่าว

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘บึกเข้’ เคาะโอเน็ต 5 วิชา มหา’ลัย.-ร.ร. พร้อมรับลูก??



ปีนี้อีกครั้งที่ต้องย้ำถึงความเด็ดขาดและ
การเป็นคนกล้าตัดสินใจของ พล.ร.อ.ณรงค์
พิพัฒน์ชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ศธ.)

โดยภายหลังได้ข้อมูลครบถ้วนจากการส่ง
นายเกษมพงศ์ กัรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ศธ. ไปเจรจาหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ตลอดจนตัวเองได้พบกับ
คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จนตงผลึกทางความ
คิดแล้ว

พล.ร.อ.ณรงค์ ก็ตัดสินใจเคาะให้ สทศ. ลด
กาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดั้งพื้นฐาน
(โอเน็ต) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือแค่
5 กลุ่มสาระฯ ในทันทีในปีการศึกษา 2558 ซึ่ง
จะสอบช่วงต้นปี 2559

“จากการหารือร่วมกับบอร์ด สทศ. ที่ประชุม
มีมติยืนยันตามที่ สทศ. เสนอให้จัดสอบโอเน็ต
5 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดย
ในส่วนของสังคมศึกษา จากเดิมจะแยกการ
สอบเป็น 2 ส่วน คือ ให้ สทศ. ออกข้อสอบ และ
อีกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทในชั้นให้โรงเรียน
เป็นผู้ออกข้อสอบนั้น เพื่อให้การประเมินผล
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรให้
สทศ. เป็นผู้จัดสอบในวิชาสังคมทั้งหมด ส่วน
อีกสาม 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือ ได้แก่ ศิลปะ
พลศึกษาและสุขศึกษา และการทำงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง”

รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ระบุ

ที่ ประชุมระหว่าง พล.ร.อ.ณรงค์ และคณะ
กรรมการบริหาร สทศ. ยิ่งหารือกรณีที
มีข้อเสนอจาก ทปอ. ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง



โตๆ ต้องประกาศให้นักเรียนเตรียมพร้อมแล้ว
หน้าเป็นเวลา 3 ปี พบว่าไม่มีกฎหมายใดกำหนด
ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการทดสอบอะไร จะต้อง
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี

ดังนั้น จึงมีมติว่าจะเริ่มจัดสอบโอเน็ต 5
กลุ่มสาระฯ ทันทีในปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะ
สอบช่วงต้นปี 2559

“สทศ. และสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยืนยันว่าสามารถจัดทำ
ข้อสอบได้ทันที โดย สทศ. เสนอให้ผมไปหารือ
กับ ทปอ. อีกครั้ง ซึ่งผมระบุว่าจะไปพูดคุยเพื่อ
ให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ ส่วน ทปอ.
จะยังใช้โอเน็ตเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิชชันส์)
ตามเดิมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
ทปอ. จะไม่บังคับ เพราะเมื่อดูรายละเอียด
สัดส่วนที่ ทปอ. ใช้โอเน็ตในการแอดมิชชันส์
พบว่าทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ ที่ให้โรงเรียนสอบใช้
ในสัดส่วนเพียง 5% แต่เน้นไปที่ 5 กลุ่มสาระฯ
ถึง 25% และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) อีก
20% ดังนั้น จึงคิดว่าการลดสอบโอเน็ตลงเหลือ
5 กลุ่มสาระฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างแน่นอน และ
เป็นการลดปัญหาการกวดวิชา”

ขณะที่นายเกษมพงศ์ ระบุว่า จากข้อมูล
พบว่าเด็กนิยมกวดวิชาทุกกลุ่มสาระฯ รวม 3
กลุ่มสาระฯ นี้ด้วย ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นวิชา
ที่ส่งเสริมด้านวิชาชีพ การใช้ทักษะฝีมือ การ
ทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งควรให้พื้นที่หรือสถานศึกษา

จัดกิจกรรม และประเมินผล แทนที่เด็กจะไป
กวดวิชาแล้วมาสอบ

ส่วนกรณีเมื่อลดกลุ่มสาระฯ ที่สอบลงแล้ว
เด็กจะไม่สนใจเรียน เพราะไม่มีผลต่อการเข้า
เรียนต่อนั้น เป็นเรื่องที่ต้องหารือร่วมกัน

โดยมหาวิทยาลัยควรจะทำมาให้ความสนใจ
กับคะแนนกิจกรรม หรือเพิ่มสะสมผลงานมาก
ขึ้นด้วย

ทั้งนี้ เชื่อว่าเมื่อให้โรงเรียนเป็นผู้ออก
ข้อสอบทั้ง 3 วิชา น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
สังคม และส่งเสริมให้เด็กสนใจเรียนในสาย
อาชีพมากขึ้นด้วย

ฟาก ทปอ. อย่าง นายประสพ สืบคำ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี (มทส.) ในฐานะประธาน ทปอ. กลับมอง
ต่างมุม

โดยนายประสพ ระบุว่า หาก สทศ. ยืนยัน
จะจัดสอบโอเน็ตเพียง 5 กลุ่มสาระฯ และอีก
3 กลุ่มสาระฯ ให้โรงเรียนออกข้อสอบเองนั้น
ทปอ. จะไม่ใช้คะแนนสอบโอเน็ตใน 3 กลุ่ม
สาระฯ ที่โรงเรียนจัดสอบ เพราะจะทำให้เกิด
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน

แต่จะใช้เพียง 5 กลุ่มสาระฯ ที่ สทศ. จัด
สอบเท่านั้น

นอกจากนี้ ต้องปรับการให้ค่าน้ำหนักของ
โอเน็ตที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมกับเด็กมากที่สุด

ส่วนที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ. จะหารือกับ ทปอ.
เรื่องกาปรับลดการสอบโอเน็ต เป็นเรื่องที่ดี
โดยพร้อมจะชี้แจงเหตุผล และความจำเป็น
ทั้งหมด และยืนยันสิ่งที่ทำไปเพื่อเด็ก

“ที่จะกระทบจริงๆ คือนักเรียนที่เรียนอยู่
ชั้น ม.5 ในปัจจุบัน ที่ต้องใช้โอเน็ตที่จัดโดย
สทศ. ซึ่งเป็นเรื่องที่ ทปอ. ต้องมาหารือ ปรับ
สัดส่วนคะแนนโอเน็ตให้เหมาะสม อาทิ อาจ
เพิ่มสัดส่วนใน 5 กลุ่มสาระฯ เป็นกลุ่มสาระฯ
ละ 6% จากเดิม 5% ก็เท่ากับใช้โอเน็ต 30%
ตามเดิมหรืออาจจะมีแนวทางอื่นซึ่งต้องหารือ



ร่วมกัน ทั้งนี้ ทปอ. ยังยึดตามหลักการเดิมคือ จะปรับเปลี่ยนอะไร จะต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี ซึ่งไม่มีกฎหมายกำกับ แต่ถือเป็นวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กได้มีเวลาเตรียมตัว แต่หากเป็นการปรับเล็ก ก็ไม่จำเป็นต้องประกาศล่วงหน้าซึ่งในส่วนของโอเน็ตน่าจะเป็นการปรับเล็กเท่านั้น ถึงที่ ทปอ. กังวลคือ หากใช้คะแนนที่โรงเรียนจัดสอบ อาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ"

นายประสัท กล่าว

ตางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ออกมาวิพากษ์ โดย นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับผลการหารือในที่ประชุม ทปอ. ที่ได้พูดคุยว่าอยากให้เด็กสอบน้อยลงเพื่อลดความเครียด และให้มหาวิทยาลัยที่รับตรงมาก ยอมลดการรับตรง เด็กจะได้วิ่งรอกสอบน้อยลง ทปอ. เห็นด้วยกับการลดโอเน็ตเหลือ 5 วิชา และเห็นว่าเริ่มใช้ในการแอดมิสชันส์ได้ทันทีในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากโครงสร้างค่าน้ำหนักไม่ต่างจากเดิม โดยปัจจุบันค่าน้ำหนัก 25% อยู่ที่ 5 กลุ่มสาระ ส่วน 3 กลุ่มสาระ อยู่ที่ 5% เท่านั้น เพียงแต่เปลี่ยนจาก สหศ. มาเป็นโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบ 3 กลุ่มสาระ ดังกล่าว ทปอ. เห็นด้วยว่า 3 กลุ่มสาระ เป็นวิชาทักษะชีวิต ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่ต่างกัน ดังนั้น โรงเรียนจึงควรเป็นผู้วัดผลเอง เด็กจะได้ไม่เจอคำถามแปลกๆ จาก สหศ. อีกว่าควรจะตอบอย่างไรดี ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าโรงเรียนพร้อมที่จะวัดผลวิชาทักษะชีวิตเหล่านั้นอยู่แล้ว

"เราคุยกันว่าแม่โรงเรียนจะช่วยเด็กด้วยการปล่อยคะแนนให้ 100% เต็ม ก็ไม่มีนัยที่จะส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะ 3 กลุ่มสาระ มีค่าน้ำหนักเพียง 5% เท่านั้น ดังนั้น มข. พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว" อธิการบดี มข. ระบุ

วณะที่ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าว ทปอ. เห็นด้วยที่จะลดวิชาสอบโอเน็ตเหลือ 5 กลุ่มสาระ โดยให้ค่าน้ำหนัก 25% ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระ ให้ค่าน้ำหนัก 5% ซึ่งสัดส่วน 5% จาก 3 กลุ่มสาระ น้อยมากจนไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เปรียบเสียเปรียบ บางคนมองว่าน้อยมากจนไม่ใช่ 3 กลุ่มสาระ เลยก็ได้

ขณะที่บางคนมองว่าอาจมีผลกระทบบ้าง เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองอาจกังวลมาตรฐานในการให้คะแนนของแต่ละโรงเรียนที่อาจไม่เป็น

ธรรม จึงเห็นว่าไม่ควรใช้ 3 กลุ่มสาระ มองว่า ขณะนี้มีอยู่ 2 แนวทาง คือ

1. ใช้ 3 กลุ่มสาระ ในสัดส่วน 5% หรือ ไม่ใช่

2. ถ้าไม่ใช่จะไปให้ค่าน้ำหนักที่องค์ประกอบใดแทน ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เพราะยังไม่ได้พูดคุยกัน

นายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย กล่าวว่า เห็นด้วยและสนับสนุนให้สอบโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ เพื่อไม่เป็นการระคายเคืองเด็กมากเกินไป และโรงเรียนก็พร้อมที่จะวัดผล 3 กลุ่มสาระ ดังกล่าว

ส่วนที่ผู้ปกครองกังวลมาตรฐานในการให้คะแนนของโรงเรียนว่าจะไม่เป็นธรรมนั้น ต้องชี้แจงว่าวิชาเหล่านี้ เดิมทีนักเรียนก็ได้คะแนนสูงกันอยู่แล้ว

เป็นอีกความพยายามของกระทรวงศึกษาฯ ที่จะลดภาระให้กับเด็ก ขณะเดียวกันก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้าที่เข้าทาง ส่วนจะบรรลุได้ตามเป้าหมายหรือไม่ คงต้องดูผลกันต่อไป ●